

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ 2555

(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

ด้านงานวิจัย

ลำดับที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ภาควิชา	ผู้ว่าจ้าง
1	การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
2	การยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs	รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ	เศรษฐศาสตร์	กรมส่งเสริมการเกษตร
3	การประเมินความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 เพื่อการฟื้นฟูกรณีศึกษาสวนส้มโอกายพันธุ์ที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	รศ.นงนุช อังยุริกุล	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย
4	การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	เศรษฐศาสตร์	สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและ การเกษตร (องค์การ มหาชน)
5	การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน	รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์	เศรษฐศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา

6	การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2555	ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	กระทรวงอุตสาหกรรม
7	การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ	เศรษฐศาสตร์	สำนักงานบริหาร โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
8	กิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ปีงบประมาณ 2555	รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ	เศรษฐศาสตร์	กระทรวงอุตสาหกรรม
9	การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต	ดร.กาญจนา ศรีฤทธิ์เกียรติ	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงาน ป.ป.ช.
10	การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ดร.สมหมาย อุดมวิทิต	เศรษฐศาสตร์	สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
11	การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบจากการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (โครงการประเมินผลโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553-2555)	รศ.ดร.วินัย พุทธิกุล	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ

12	การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า (Land and labor productivity ของการทำนาปรังและนาปี / นโยบายเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานของการผลิตข้าว)	ดร.วสิรัตน์ สุพรรณชาติ	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
13	การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14	แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร	รศ.ดร.วินัย พุทธิกุล	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
15	ยุทธศาสตร์ข้าวไทยการวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า	ดร.อรชส นภสินธุ์วงศ์	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
16	โอกาสและอุปสรรคของการค้าผลไม้ระหว่างไทยอินโดนีเซียภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Opportunities and Threats of Fruits Trade between Thailand and Indonesia under ASEAN Economic)	รศ.นงนุช อังยุรีกุล	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
17	การศึกษาศักยภาพและสู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน	ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	กรมประมง
18	การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน	ผศ.ดร.ด.ประพิณวดี ศิริสุภลัก	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

19	การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าและนโยบายใช้ไฟฟ้าฟรีของรัฐบาลที่มีต่อสถานการณ์ความยากจนของครัวเรือนไทย	ดร.มนต์ชัย พิณจิตตรสมุทร	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
20	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่ (ปีที่ 2)	ดร.อภิชาติ ตะลุดเพชรย์	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
21	การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงินและผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา	ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
22	แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน	ดร.เออวดี อุบลสุข	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
23	โครงการโอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี : โลจิสติกส์ (ปีที่ 1)	ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริสุภักษ์	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
24	การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพิ่มการผลิตพืชพลังงาน	ดร.เออวดี อุบลสุข	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
25	การศึกษาศักยภาพและการจัดทำต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน	ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
26	การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย ปีที่ 2	ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

27	การสำรวจข้อมูลบุคลากร	ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
28	แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย : วิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย	ดร.วสิรัตน์ สุพรรณชาติ	เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร	มหาวิทยาลัยมหิดล